

Số: 203/BC-UBND

Tuần Giáo, ngày 12 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản lý, sử dụng tài sản là nhà, đất của nhà văn hóa các bản trước và sau khi thực hiện việc sáp nhập trên địa bàn huyện Tuần Giáo**

Căn cứ Văn bản số 871/STC-QLCS ngày 04/6/2020 của Sở Tài chính về việc tham mưu nội dung trả lời kiến nghị của Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, UBND huyện Tuần Giáo báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản là nhà, đất của nhà văn hóa các bản trước và sau khi thực hiện việc sáp nhập trên địa bàn huyện Tuần Giáo như sau:

Thực hiện Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 27/4/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc sáp nhập, đổi tên các thôn, bản, đội, tổ dân phố thuộc các huyện: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé và Điện Biên, huyện Tuần Giáo đã thực hiện sáp nhập 115 bản để thành lập 55 bản và sau khi sáp nhập huyện Tuần Giáo có 177 khối, bản.

Đối với 55 bản sáp nhập mới có 04 bản có 02 nhà văn hóa, cụ thể:

- Bản Lập có 128 hộ với 637 nhân khẩu (được thành lập trên cơ sở sáp nhập bản Huổi Hạ và của bản Lập).

- Bản Xuân Tươi có 119 hộ với 522 nhân khẩu (được thành lập trên cơ sở sáp nhập bản Hồng Phong và bản Xuân Tươi).

- Bản Huổi Lốt có 162 hộ với 765 nhân khẩu (được thành lập trên cơ sở sáp nhập bản Huổi Lốt I, bản Huổi Lốt II và bản Co Nghị).

- Bản Đề Chia B có 131 hộ với 595 nhân khẩu (được thành lập trên cơ sở sáp nhập bản Đề Chia B và bản Đề Chia C).

*(Chi tiết có biểu kèm theo)*

Tất cả 08 nhà văn hóa của các bản đều do nhân dân hiến đất, đóng góp xây dựng, kết cấu là nhà gỗ, hầu hết đều đã xuống cấp và đang được sử dụng để sinh hoạt chung, vì vậy huyện Tuần Giáo đề nghị tiếp tục giao các nhà văn hóa trên cho các bản tự quản lý, sử dụng.

Các bản sau khi sáp nhập có diện tích rộng, số hộ lớn, nhân khẩu đông. Do đó, để tạo điều kiện cho nhân dân ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế -

xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; UBND huyện Tuần Giáo đề nghị các cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí đầu tư xây dựng thêm nhà văn hóa đạt tiêu chuẩn quy định, để đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, phục vụ cộng đồng cũng như là để xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới.

Trên đây là báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản là nhà, đất của nhà văn hóa các bản trước và sau khi thực hiện việc sáp nhập của UBND huyện Tuần Giáo./

**Nơi nhận:**

- Sở Tài chính
- Lưu VT



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**CHỦ TỊCH**



*Nữ Văn Đức*

**DANH SÁCH CÁC BẢN CÓ 02 NHÀ VĂN HÓA SAU KHI SÁP NHẬP**  
**TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUẦN GIẢO**  
 (Kèm theo Báo cáo số 203/BC-UBND ngày 12 / 6 /2020 của UBND huyện Tuần Giáo)

STT	Fên bản sau khi sáp nhập	Tên bản trước khi sáp nhập	Năm xây dựng	Chất liệu	Tình trạng	Ghi chú
I	Thị trấn Tuần Giáo					
		Bản Lập	2008	Gỗ	Hiện sinh hoạt	Hiện bản Lập có 02 nhà văn hóa, đất của thị trấn, nhà văn hóa do nhân dân đóng góp xây dựng
1	Bản Lập	Bản Huổi Hạ	2015	Gỗ	Hiện sinh hoạt	
II	Xã Mường Mùn					
		Bản Xuân Tươi	2012	Gỗ	Hiện sinh hoạt	Hiện bản Xuân Tươi có 02 nhà văn hóa, đất của xã, nhà văn hóa do nhân dân đóng góp xây dựng
		Bản Xuân Tươi	2007	Gỗ	Hiện sinh hoạt	
Bản Huổi Lốt I	2014	Gỗ	Hiện sinh hoạt			
2	Bản Huổi Lốt	Bản Huổi Lốt II	2014	Gỗ	Hiện sinh hoạt	Hiện bản Huổi Lốt có 02 nhà văn hóa, đất của xã, nhà văn hóa do nhân dân đóng góp xây dựng
III	Xã Pú Nhung				Không có nhà văn hóa	
		Bản Đề Chia B	2005	Gỗ	Hiện sinh hoạt	Hiện bản Đề Chia B có 02 nhà văn hóa, đất của xã, nhà văn hóa do nhân dân đóng góp xây dựng
1	Bản Đề Chia B	Bản Đề Chia C	2007	Gỗ	Hiện sinh hoạt	

